

แก้ไขข้อเดลินิวส์ ตัดคุปองบางจาก

**ใช้ลดน้ำมัน
เริ่ม 6-17 เม.ย.**

หนังสือพิมพ์ขายดี
คนทั่วประเทศออก
มาซื้อ “เดลินิวส์” ไม่
ขาดสาย ♦ อ่านต่อหน้า 2



▲ ส่วนลด...นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ นายอำเภอเมือง จ.สระแก้ว ชื่นชม นสพ.เดลินิวส์ ที่คืน
กำไรแก่ประชาชน ให้ตัดคุปองมาใช้เป็นส่วนลดเติมน้ำมัน 20 บาทที่ปั๊มบางจากช่วงเทศกาลสงกรานต์

คู่มือ

□ ต่อจากหน้า 1

เพื่อตัดคู่มือไปเป็นส่วนลด 20 บาท เมื่อเติมน้ำมัน-น้ำมันหล่อลื่นที่ปั้มน้ำมันบางจากทั่วประเทศ จึงขายหมดเกลี้ยงแฉงเร็วกว่าปกติต้องสั่งยอดเพิ่มในวันต่อไป เผยเป็นการมอบกำไรให้ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระคนหาเช้ากินค่ำ เรียกร้องให้ทำไปตลอดปี

กรณีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หนักกำลังบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองมหาสงกรานต์จัดหนักคืนกำไรแก่ประชาชนทั่วประเทศ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จัดพิมพ์คู่มือส่วนลด 20 บาท บนหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เพื่อใช้เป็นส่วนลด 20 บาท เมื่อเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมันบางจากทั่วประเทศ 600 บาทขึ้นไป จำกัดคู่มือ 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้ง และพิเศษยิ่งขึ้น ยังมีคู่มือส่วนลด 20% สำหรับใช้ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมียมฟิวรีโอทุกผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยคู่มือส่วนลดทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว จะพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 3-17 เม.ย. 61 และสามารถนำมาใช้สิทธิรับส่วนลดระหว่างวันที่ 6-17 เม.ย. 61 นี้

ความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่แผงจำหน่ายหนังสือบริเวณหน้าร้านเซเว่นฯตลาดศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มผู้บริกร 4 ล้อแดง และประชาชนทั่วไป ออกมาหาซื้อ นสพ.เดลินิวส์ กันอย่างค่อเนื่อง เพื่อตัดคู่มือดังกล่าวไปเป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันปั้มน้ำมันบางจาก จากการสอบถามนายสว่าง วงศ์ด้วย อายุ 38 ปี เจ้าของแผงขายหนังสือเปิดเผยว่าปกติแล้ว นสพ.เดลินิวส์ขายหมดทุกวันอยู่แล้ว แต่หลังจากมีคู่มือส่วนลดน้ำมันมาร่วมในหน้าหนังสือพิมพ์อีก จึงมีประชาชนมาหาซื้อกันมากขึ้น ทำให้ขายหนังสือดีขึ้น

ทางด้าน จ.เชียงราย มีรายงานว่าที่ร้าน

ธนาทรัพย์ ถนนธนาลัย เขตเทศบาลนครเชียงราย มีชาวบ้านเดินทางมาซื้อ นสพ.เดลินิวส์อย่างไม่ขาดสาย ทำให้หนังสือพิมพ์ขายหมดเร็วกว่าทุกวัน เพื่อนำคู่มือส่วนลด 20 บาท ไปเติมน้ำมันบางจาก นอกจากนี้ยังมีคู่มือส่วนลด 20% เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่น

ส่วนที่ จ.พิจิตร เกษตรกรทำนาพากันนำคู่มือจากหน้า นสพ.เดลินิวส์ มาเติมน้ำมันเพื่อรับส่วนลด ที่ปั้มน้ำมันบางจาก บริเวณชุมชนมุตกรณอำเภอเมืองพิจิตร โดยนายสำเร็จ จินวงษ์ อายุ 60 ปี นำรถบรรทุกข้าว 6 ล้อ มาเติมน้ำมัน 1,000 บาท โดยนำคู่มือมาเป็นส่วนลด 20 บาท กับปั้มน้ำมันบางจาก นายสำเร็จกล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่ดี แม้ว่าจะมีการลดราคาน้ำมันไม่มาก แต่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนา

ที่สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จำกัด ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ นางจันทร์สยั เพิ่มพูลวัฒนกุล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ นำเจ้าหน้าที่และพนักงานมีมาช่วยกันประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือของเดลินิวส์เพื่อนำมารับส่วนลดในการเติมน้ำมัน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ส่วนนายพีรพัฒน์ ด้วงมา พนักงานโรงพิมพ์บ้านช่างโฆษณาการพิมพ์ อ.เมือง จ.สุโขทัย ผู้ให้บริการเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จำกัด แสดงความดีใจที่มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ เพราะถือว่า นสพ.เดลินิวส์ และปั้มน้ำมันบางจากให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงเทศกาล

ที่ร้านโอเล่ฟาร์มซี่ อ.วังสะพุง จ.เลย ผู้สื่อข่าวพบ นายสันต์ โพธิ์เตี้ย อายุ 50 ปี อาชีพค้าขาย กำลังหยิบ นสพ.เดลินิวส์ เพื่อนำคู่มือไปเป็นส่วนลดราคาเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมันบางจาก ขณะที่ปั้มน้ำมันบางจาก สหกรณ์การ

เกษตรวังสะพุง มีนายขงยุทธ อังศิริกุลชัย อายุ 65 ปี เจ้าของร้านปวีณาขายเสื้อผ้า และเครื่องสำอางภัณฑ์ กล่าวว่ารับเดลินิวส์เป็นประจำทุกวัน ซึ่งโครงการคู่มือส่วนลดน้ำมันนี้ดีมากอยากให้ออกมาตลอดทั้งปี ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้มากที่สุดเลย ส่วน น.ส.สาธา บุคระมี ก็ตัดคู่มือส่วนลด มาเติมน้ำมันปั้มน้ำมันบางจากเช่นกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ทางด้าน นายธีระชัย ลิมประสิทธิ์ศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ตรวจสอบความพร้อมที่ปั้มน้ำมันบางจาก อ.เมืองสระแก้ว ในช่วงที่ปั้มน้ำมันบางจาก ร่วมกับ นสพ.เดลินิวส์ คืนกำไรแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6-17 เม.ย. พร้อมเชิญชวนประชาชนตัดคู่มือจากเดลินิวส์ 1 ใบ ไปแลกเติมน้ำมันลดทันที 20 บาท เมื่อเติมน้ำมันครบ 600 บาท และแลกซื้อน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมฟิวรีโอ

ที่ร้านตั้งกวงเซ็ง เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้านจำนวนมากที่ทราบข่าวมาหาซื้อ นสพ.เดลินิวส์เพื่อเก็บคู่มือไว้เป็นส่วนลดน้ำมัน น.ส.สุรางค์ ศศิพงษ์ศิริษา อายุ 55 ปี เจ้าของร้าน กล่าวว่า ปกติเดลินิวส์ขายดีอยู่แล้ว แต่เมื่อมีโปรโมชั่นคู่มือลดน้ำมันของปั้มน้ำมันบางจาก ทำให้หนังสือพิมพ์ที่แผงหมดเกลี้ยง ต้องสั่งยอดเพิ่มในวันต่อไป ส่วนนายวิชัย ศิริพัฒน์ อายุ 79 ปี กล่าวว่า ปกติตนเป็นแฟนเดลินิวส์ ยังมีคู่มือส่วนลดค่าน้ำมัน ถือว่ามอบกำไรให้ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระคนหาเช้ากินค่ำได้

ขณะที่ร้านสงวนวรรณ ร้านจำหน่ายหนังสือ ตั้งอยู่ใกล้กับวงเวียนช้าง ริมถนนแสงชูโต เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งแต่เข้ามีประชาชนพากันเข้ามาหาซื้อ นสพ.เดลินิวส์ เพื่อนำคู่มือไปลดราคาน้ำมัน นายสราวุฒิ จินตศิริกุล อายุ 46 ปี กล่าว

ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตนจะพาครอบครัว เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด เมื่อทราบว่าเดลินิวส์ร่วมกับบีบีซีบางจากทั่วประเทศจัดโครงการคัดกรอง 20 บาท นำไปใช้เป็นส่วนลด วันนีจึงมาหาซื้อ นสพ.เดลินิวส์ เพื่อต้องการกรองสิ่งที่ปกปิดแล้วที่บ้านเป็นแฟนประจำเดลินิวส์อยู่แล้วได้อ่านทั้งข่าวและมีส่วนลดอีก

ในส่วนของ จ.เพชรบุรี ที่ร้านหนังสือสาธิต ถนนสุรินทรฤไชย ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี นายณกุล ศาสตรสาธิต อายุ 66 ปี เจ้าของร้าน กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีที่สำคัญ เดลินิวส์ยังเลือกเวลาจัดโครงการเหมาะสมมาก เพราะเริ่มในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยพอดี ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับบ้านที่จะลดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้บ้าง โดยเฉพาะที่ร้านมีประชาชนเข้ามาซื้อ นสพ.เดลินิวส์กันอย่างต่อเนื่อง ทำให้หนังสือขายดีขึ้น

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวไปสำรวจที่แผงหนังสือบริเวณแยกวัดพระญาติการาม นายอภิรักษ์ ยัญญฤกษ์ เจ้าของแผง กล่าวว่าเมื่อมีคู่มือ 20 บาท ทำให้ยอดขายหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นมากคาดว่าจะสั่งเพิ่มยอดเพื่อให้พอขาย เช่นเดียวกับนางสมทรง จันทร์ตรง อายุ 64 ปี เจ้าของแผงหนังสือพิมพ์ที่ตลาดอยุธยาแกรนด์ กล่าวว่าคู่มือ 20 บาท เติมน้ำมันบีบีซี บางจาก 20 บาท คล้ายกับที่ทางเดลินิวส์ เคยทำเมื่อปีก่อน ทำให้ยอดขายหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ร้านขายหนังสือ พูลสิน พาณิชย์ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชน ทอยเดินทางมาซื้อ นสพ.เดลินิวส์ กันอย่างคึกคักเนื่องจากเป็นวันแรกที่แจกคู่มือ 20 บาท เมื่อเติมน้ำมันบีบีซีบางจากทั่ว

ประเทศ นางจิราดี อภัยนอก อายุ 35 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่าหลังจากรู้ว่าเดลินิวส์แจกคู่มือ 20 บาท จึงได้เดินทางมาซื้อเก็บไว้ เนื่องจากปกติต้องใช้รถไปทำธุระเป็นประจำอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังเป็นแฟนเดลินิวส์ มาตั้งแต่รุ่นพ่อ-แม่ จึงอยากให้เดลินิวส์ จัดโปรโมชั่นแบบนี้อีกทั้งปี

ด้านนายเสรี กอทรัพย์ไพศาล อายุ 68 ปี เจ้าของร้านขายหนังสือ พูลสิน พาณิชย์ กล่าวว่าร้านเปิดขายมากกว่า 30 ปีแล้ว ปกติเดลินิวส์ขายดีอยู่แล้ว เนื่องจากยังมีลูกค้าประจำคอยติดตาม ส่วนที่มีไปรษณียบัตรคู่มือ 20 บาทนั้น ทำให้ขายดีมาก และหมดเร็วกว่าที่ผ่านมา.



จ.พระนครศรีอยุธยา



จ.สุพรรณบุรี



กรุงเทพมหานคร

ปลื้มคูปอง...ผู้อ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ตัดคูปองส่วนลดจากหน้าที่ 1 เตรียมไปใช้เป็นส่วนลด 20 บาท ในการเติมน้ำมัน 600 บาท
ที่สถานีบริการน้ำมันปั๊มบางจาก ในภาพคือที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สุพรรณบุรี และ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ปลื้มกับโครงการที่ได้รับส่วนลดครั้งนี้